

ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Định, ngày 07 tháng 5 năm 2024

*

Số 695-CV/ĐUK

V/v tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng
về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kính gửi: Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Tác phẩm “*Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự khẳng định về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại, ngoại giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tác phẩm cũng góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Cuốn sách gồm 3 phần với gần 800 trang được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng, tỉ mỉ và chu đáo với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt; góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc, đoàn thể thuộc Khối triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư. Trong đó cần tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung cốt lõi của tác phẩm:

(1) *Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.* Khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

(2) *Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.* Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước.

(3) *Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.* Đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những thành tựu đối ngoại nổi bật, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm Đổi mới. Khẳng định mong muốn của các nước đối tác, bạn bè quốc tế về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối ngoại song phương với Việt Nam.

Đồng thời, làm rõ giá trị của tác phẩm là tài liệu nghiên cứu quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Khẳng định thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong gần 40 năm Đổi mới. Tác phẩm góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị phải được triển khai nghiêm túc, sâu rộng tới từng chi bộ bằng các chuyên đề cụ thể. Thông qua trao đổi, thảo luận, yêu cầu cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm. Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Yêu cầu cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc, đoàn thể thuộc Khối nghiêm túc triển khai thực hiện¹ và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo ĐUK)/.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Đoàn TN Khối, Hội CCB Khối,
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Bùi Hoàng Tùng

¹ Theo Hướng dẫn số 102-HD/BTGDĐUK, ngày 19/4/2024 của Ban Tuyên giáo ĐUK.